

# Bà Rịa - Vũng Tàu: Bồi đắp tình yêu môi trường, biển đảo qua ngày hội sống xanh

08:00 16/12/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Ngày hội sống xanh tuyên truyền bảo vệ môi trường, phát triển bền vững biển, đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024 với chủ đề vì biển đảo xanh sẽ chính thức diễn ra vào ngày 17/12 tại huyện Côn Đảo. Ngày hội do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp cùng UBND huyện Côn Đảo tổ chức.**

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu luôn là một trong những điểm sáng thu hút đầu tư, thu hút du khách của cả nước. Cùng với phát triển công nghiệp, nông nghiệp, du lịch dịch vụ, Bà Rịa - Vũng Tàu luôn quan tâm đến việc bảo vệ môi trường, tỉnh luôn nhất quán chủ trương phát triển: Không đánh đổi môi trường lấy kinh tế. Quán triệt tinh thần đó, Sở Thông tin và Truyền thông xác định, bảo vệ môi trường là nhiệm vụ sống còn và xuyên suốt của tỉnh nói chung và của ngành Thông tin và Truyền thông nói riêng. Nhiều năm qua, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức các chương trình truyền thông về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững biển, đảo.





*Ngày hội sống xanh tuyên truyền bảo vệ môi trường, phát triển bền vững biển đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024 với chủ đề vì biển đảo xanh sẽ chính thức diễn ra vào ngày 17/12 tại huyện Côn Đảo*

Ngày hội sống xanh được tổ chức là để khẳng định quyết tâm, thay đổi nhận thức, thống nhất hành động, chủ động khắc phục những khó khăn, thách thức đặt ra, ngăn chặn sự gia tăng về tốc độ ô nhiễm và suy thoái môi trường, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên biển và hải đảo, bảo đảm cân bằng sinh thái; thay thế từng bước việc sử dụng túi ni-lon khó phân hủy bằng sử dụng các loại sản phẩm thân thiện với môi trường trong đời sống sinh hoạt, góp phần bảo vệ môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

Đây là lần thứ ba hoạt động ý nghĩa này được diễn ra quy mô với sự tham gia của nhiều cơ quan, ban, ngành, đoàn thanh niên, học sinh và sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân. Đặc biệt năm 2022, hoạt động tuyên truyền này đã được tổ chức tại huyện đảo Côn Đảo mang lại nhiều hiệu ứng lan tỏa. Năm nay, hoạt động tiếp tục được tổ chức và địa phương ban tổ chức chọn huyện Côn Đảo, một vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng, một địa phương đang có những

chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, việc thực hiện Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 16/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt đề án “Nghiên cứu và ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030”.



Nằm trong khuôn khổ chương trình ngày hội sống xanh sẽ có một số hoạt động trọng tâm cụ thể như: Tổ chức dọn rác, làm sạch môi trường biển tại khu vực bãi biển khu vực bãi biển Nghĩa trang Hàng Keo và các khu vực lân cận; tổ chức hoạt động tặng túi vải dùng nhiều lần để thay thế túi nilon trong hoạt động đời sống hàng ngày; và tổ chức cuộc thi “giỏ đồ lễ xanh”; tuyên truyền các chính sách, chỉ thị về hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy; khuyến khích sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường thay thế sản phẩm nhựa truyền thống được triển khai đồng bộ trên cả nước; nhiều phong trào phòng, chống rác thải nhựa được phát động thu hút sự tham gia của đông đảo người dân.





*Ngày hội sống xanh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 2024 sẽ tiếp tục có sự đồng hành của Hoa hậu H'Hen Niê.*

Địa điểm được chọn để tổ chức lễ phát động Ngày hội sống xanh năm 2024 là Nghĩa trang Hàng Keo, một địa điểm đặc biệt, là nơi yên nghỉ của khoảng 10.000 vị anh hùng bất khuất, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, dân tộc. Nghĩa trang Hàng Keo nằm bên bãi biển tuyệt đẹp của Côn Đảo. Bãi biển này cùng những địa điểm lân cận là nơi diễn ra hoạt động dọn rác làm sạch môi trường, một trong những hoạt động trọng điểm diễn ra ngay sau lễ phát động ngày hội sống xanh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024.

**PV**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/ba-ria-vung-tau-boi-dap-tinh-yeu-moi-truong-bien-dao-qua-ngay-hoi-song-xanh>